

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

เภสัชกรเป็นวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาภาวะความเจ็บป่วยเบื้องต้น และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ยาที่ถูกต้อง ตั้งแต่ในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (Primary Care) คือ การบริการด้านยา จัดหายา จ่ายยาและการให้ความรู้ด้านยา ตลอดจนการ บริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) และตติยภูมิ (Tertiary Care and Excellent Center) ซึ่งประกอบด้วย การมีบริการเภสัชกรรมครบวงจร มีเจ้าพนักงานเภสัชกรรมเพียงพอทั้งในด้าน จำนวนและคุณภาพ และมีจำนวนไม่น้อยกว่าที่กำหนดในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล ซึ่งการ ดำเนินงานของเภสัชกรนั้น จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรหลายฝ่าย เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าพนักงานเภสัชกรรมรวมถึงผู้ป่วยเพื่อให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับ บริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติไว้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ชมรมอาสาสมัคร และความปลอดภัย, 2553: ออนไลน์)

การปฏิบัติงานของเภสัชกรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น เภสัชกรจะต้องมีอุปนิสัยใน การจินตนาการเข้าถึงความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใจผู้ป่วยที่ชีวิตของเขา จะดีขึ้นถ้าเขาใช้ยาอย่างเหมาะสม มีอุปนิสัยในการเปลี่ยนหรือแปลเรื่องที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องที่ เข้าใจง่าย เช่น การใช้คำง่ายๆ ที่มีความหมายชัดเจน และมีอุปนิสัยในการตระหนักในสิ่งที่ได้รับรู้ และปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองตระหนัก (Zellmer, 2000: 1974-6) สอดคล้องกับหลักการ 7 อุปนิสัย สำหรับผู้ทรงประสิทธิภาพยิ่งของ Stephen R. Covey ที่ได้ศึกษาถึงอุปนิสัย 7 ประการที่เป็น รากฐานของการเป็นคนที่มีประสิทธิผล ประสบความสำเร็จและมีความสุขยั่งยืนในชีวิต อย่างไรก็ตาม การมีอุปนิสัยที่เป็นเลิศนั้น สถานศึกษามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมและ พัฒนาอุปนิสัยของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่นและส่งผลถึงการเป็นเภสัชกรที่มี คุณภาพในสังคม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ในฐานะ โรงเรียนเภสัชศาสตร์ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ เป็นสถานศึกษาสาขา เภสัชศาสตร์แห่งแรกของภาคเหนือและส่วนภูมิภาค และเป็นแห่งที่ 2 ของประเทศไทย ที่ก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2509 โดยมีวิสัยทัศน์คือ เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนำ บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม

ผู้นำทางวิชาการและงานวิจัย ก้าวไกลในระดับสากลด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะเกษตรศาสตร์, 2553: ออนไลน์)

จะเห็นได้ว่าการที่บัณฑิตจะมีคุณภาพและประสบความสำเร็จในอาชีพได้นั้น นอกจากความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาแล้ว เกษตรกรยังต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรในวิชาชีพรอบด้าน เพื่อให้ทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอุปนิสัย 7 ประการเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีประสิทธิผล รวมถึงส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้เกิดการบริการทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนต่อไป

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้หลักการ 7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่งของ Stephen R. Covey ว่าอยู่ในระดับใดและมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ให้เป็นผู้มีประสิทธิผลสูงและประสบความสำเร็จในอาชีพ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรทางสาธารณสุขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลประชาชนและพัฒนาสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาระดับอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง 7 ประการ ตามหลักการของ Stephen R. Covey ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำแนกตามคุณลักษณะทั่วไปของนักศึกษา
3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับคุณลักษณะทั่วไปของนักศึกษา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการ 7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง
2. ทำให้ทราบความแตกต่างของระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีคุณลักษณะทั่วไปของนักศึกษาแตกต่างกัน
3. ทำให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับคุณลักษณะทั่วไปของนักศึกษา
4. เพื่อให้ให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระดับอุปนิสัยทั้ง 7 ประการอันนำไปสู่การเป็นผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง

นิยามศัพท์

7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง หมายถึง อุปนิสัย 7 ประการสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง ตามหลักการของ Stephen R. Covey (2004) ซึ่งประกอบด้วย อุปนิสัยที่ 1 คือ การเป็นฝ่ายเริ่มต้นทำก่อน อุปนิสัยที่ 2 คือการเริ่มต้นด้วยจุดหมายในใจ อุปนิสัยที่ 3 คือการทำตามลำดับความสำคัญ อุปนิสัยที่ 4 คือการคิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยที่ 5 คือการเข้าใจผู้อื่นก่อนจะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา อุปนิสัยที่ 6 คือการผนึกพลังประสานความต่าง อุปนิสัยที่ 7 คือการกลับเนื้อให้คมอยู่เสมอ

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายถึง ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่